



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี โทร. ๑๓๐๕ , ๓๐๖๐

ที่ อว ๐๖๐๔.๑.๑๐/ว ๐๐๕๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  
หน่วยงานและองค์กรในประเทศ

เรียน รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงาน  
ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี / หรือเทียบเท่าทุกตำแหน่ง

ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ  
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๑.๑๐/ว ๘๔๙ ลงวันที่  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งเวียนขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและ  
ภายนอกประเทศ ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในประเทศ โดยให้  
กองกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ  
และให้กองกลางส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เรื่องที่มีปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญหรือจะต้องตีความ
- (๒) เรื่องที่มีปัญหาสำคัญอื่นๆ ที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
พิจารณามอบหมาย เป็นรายกรณี
- (๓) เรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย การเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูง  
หรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่จะต้องเสนอ  
เรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ  
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

ดังนั้น จึงขอแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทราบ  
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศที่แนบท้ายนี้ หรือสามารถดาวน์โหลด  
เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและนิติการ เลือกรหัสข้อคลังเอกสาร เลือกรหัสหนังสือแจ้งเวียน  
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกเฉพาะขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  
หน่วยงานและองค์กรในประเทศ ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๑.๑๐/ว ๘๔๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ  
และการตรวจพิจารณาโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

(ตามมติคณะกรรมการพิจารณากลับกองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  
หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๑. คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เจริญและยกย่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในประเทศ

๒. คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่อ  
คณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓. คณะ/สำนัก/หน่วยงาน จัดทำข้อมูลตามแบบเสนอที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อม  
เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศต่อกองกลางเพื่อพิจารณาลงหน้าตามสมควร  
เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง

ให้กองกลางพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการให้เป็นไปตามบันทึกข้อความ ที่ ศบ ๐๕๒๙.๑.๑๐/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง  
ขอให้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด  
และข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กรณีร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่  
สำคัญหรือมีเนื้อหาที่จะต้องตีความ กองกลางอาจขอความเห็นจากสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณีได้

๔. กองกลางเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและความเห็นต่อ  
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ

กรณีร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีประเด็นปัญหาสำคัญอื่น ๆ  
อธิการบดีอาจขอความเห็นจากสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อประกอบการพิจารณาได้

๕. กองกลางเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่อคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง  
กองกลางอาจเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามหรือมอบอำนาจให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการไปก่อนได้และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในภายหลัง

กรณีร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีประเด็นปัญหาสำคัญอื่น ๆ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจขอความเห็นจากสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อประกอบการ  
พิจารณาได้

๖. ให้กองกลางแจ้งผลการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ไปยังคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามหรือขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึก  
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗. กรณีร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีมูลค่าสูงหรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้กองกลางส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

๘. ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการแจ้งผลการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามข้อ ๗ ไปยังกองกลางเพื่อแจ้งให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ หรือดำเนินการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามหรือขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

กรณีหน่วยงานคู่ความร่วมมือไม่เห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเป็นกรณีแก้ไขเพียงเล็กน้อย ให้กองกลางพิจารณาวินิจฉัยหรือจะเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรก็ได้ และกรณีหน่วยงานคู่ความร่วมมือไม่เห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเป็นข้อสาระสำคัญ กองกลางอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นหรือคำแนะนำอีกชั้นหนึ่งได้

๙. ให้กองกลางพิจารณารายงานความคืบหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะภายในประเทศต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ และรายงานข้อมูลการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมดต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

แผนผังขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ  
และการตรวจพิจารณาโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

